



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๐๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดประกวดโครงการรักษาดีคุณทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และเสริมสร้างหรือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมแก่เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้สถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวดชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล

ในการนี้ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด โดยให้ส่งโครงการและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๑๓๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่า จะจัดการประกวดโครงการรักษาดีถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างหรือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้สถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด ซึ่งด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด ทั้งนี้ หากสถานศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการให้ส่งโครงการพร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนั้น หากสถานศึกษาส่งโครงการาใกล้กำหนดระยะเวลาปิดรับสมัคร ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เลขที่ ๑๖๕/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



การประกวดโครงการรักษาดีคุณทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการทุจริตเป็นอันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสังคมไทยและชาติบ้านเมือง ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้กำหนดคกลยุทธ์ไว้ ๔ ประการ คือ (๑) ปรับฐานความคิดทุกช่วยวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (๒) ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อต้านทุจริต (๓) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และ (๔) เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนเป็นมาตรการทางการป้องกันการทุจริตที่สำคัญที่สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ นี้

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน เน้นใน ๓ กิจกรรมหลัก คือ (๑) กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร (๒) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความต้องการ ความสนใจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับนักเรียน และ (๓) กิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือส่วนรวม ชุมชน และชาติบ้านเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมการศึกษา สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ในหลายวัตถุประสงค์และหลายรูปแบบ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้กำหนดให้มีโครงการรักษาดีคุณทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียนเกิดอุดมการณ์ในความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน ชาติบ้านเมือง ด้วยหลักการและวิธีการให้นักเรียนรักษาดีคุณทาง เมื่อนักเรียนรักษาดีคุณทาง จะนำผลไปสู่จิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน ชาติบ้านเมือง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตตามมา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ ดังกล่าวข้างต้น

การประกวดโครงการรักษาดีคุณทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จะเชิญชวนสถานศึกษาให้ส่งโครงการที่มีลักษณะที่เป็นการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการผสมผสานให้บ้าน โรงเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึกหรือเกิดการปรับฐานความคิดในการยึดถือประโยชน์ของชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติเป็นที่ตั้ง และเกิดความรักความหวงแหนต่อชาติบ้านเมือง โดยจัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรของท้องถิ่น หรือทรัพยากรของชาติ หรือทรัพยากรร่วมระหว่างประเทศไทยและอาเซียน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความตระหนัก และเห็นในความสำคัญของคุณค่า คุณประโยชน์ของชาติ

จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนในองค์ประกอบที่สร้างความเป็นชาติ จนเกิดปณิธานที่จะร่วมรักษาให้คงอยู่มั่นคงสถาพร ตลอดจนต้อยอดให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้าต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป เข้ามาประกวด และได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับด้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ส่วนรางวัลที่ ๒ รางวัลที่ ๓ รางวัลชมเชย จะได้รับเชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาที่ชนะการประกวดผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับนักเรียน โดยร่วมมือกับชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าขององค์ประกอบของความเป็นชาติ และได้กระทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ การแก้ปัญหา การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดความรักสิ่งเหล่านี้ สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน ชาติ บ้านเมือง

๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้แสดงออกถึงงานและผลงานตามแนวทางโครงการรักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

๔. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน ชาติบ้านเมือง ของบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ชาติบ้านเมือง ให้เกิดความเจริญมั่นคงสืบไป

คำอธิบายของความหมายของคำและโครงการ

ชาติ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ เป็นต้นว่า สถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ ทะเล ฯลฯ ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ฯลฯ มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น นวัตกรรมทางเกษตรกรรม ชลประทาน การประมงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ฯลฯ มรดกทางวัฒนธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วรรณศิลป์ ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ฯลฯ

รักชาติถูกทาง หมายถึง การพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดี การเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่าและคุณประโยชน์ขององค์ประกอบของชาติ เกิดความมุ่งมั่น ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ บำรุงรักษา พัฒนาส่งเสริมให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น เจริญก้าวหน้า มั่นคงอยู่คู่ชาติบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การคิด การประพฤติ การปฏิบัติ ต่อสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ตามหลักการ ตามระเบียบ กฎหมาย กติกาสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม หลักธรรมของศาสนาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดคุณค่า คุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมชาติบ้านเมือง ดังนั้น

ความซื่อสัตย์ ...

ความซื่อสัตย์สุจริต จึงครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น บิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร ระเบียบ กฎหมาย กติกาของสังคม ศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สาธารณประโยชน์ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การดำเนินการ

๑. ประกาศเชิญชวนให้สถานศึกษาที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานในนามของสถานศึกษาเข้าประกวด โครงการรักษาดีถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์การส่งโครงการฯ เข้าประกวดที่กำหนด

๒. มีหนังสือเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบและให้การสนับสนุน และประสานขอความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดส่งโครงการเข้าประกวด รวมทั้ง ประสานขอความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาภายในจังหวัด และตรวจติดตามโครงการของสถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงการรักษาดีถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดและการพิจารณาคัดกรองผลงาน แล้วนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งประกอบด้วย อนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.

๔. คณะอนุกรรมการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาตัดสิน

๕. ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการ และแจ้งผลการตัดสินการประกวดไปยังสถานศึกษาที่ชนะการประกวดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖. จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล แก่สถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการ

๗. เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาที่ชนะการประกวดโครงการไปยังสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

งบประมาณ

งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้รับผิดชอบ ...

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักป้องกันกักรทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับนักเรียน โดยร่วมมือกับชุมชน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าขององค์ประกอบของความเป็นชาติ และได้กระทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ การแก้ปัญหา การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดความรักสิ่งเหล่านี้ สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตต่อชุมชน ชาติ บ้านเมือง

๒. สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมร่วกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๓. สถานศึกษาได้แสดงออกถึงงานและผลงานตามแนวทางโครงการรักษาดีถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

๔. เกิดการปลุกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน ชาติบ้านเมือง ของบุคลากร และนักเรียนในสถานศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนช่วยแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ชาติบ้านเมือง ให้เกิดความเจริญมั่นคงสืบไป
